

Số: /BC-TVBCĐ 389-SNN

Bắc Giang, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện kế hoạch trong đợt cao điểm chống buôn lậu,  
gian lận thương mại, hàng giả trong, sau Tết và Quý I năm 2024**

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỢT CAO ĐIỂM VÀ QUÝ I.

Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong, sau Tết và Quý I các đơn vị chức năng của Sở đã tổ chức kiểm tra 04 cuộc với 58 cơ sở, trang trại, đại lý, cửa hàng sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, giống vật nuôi, thuốc thú y, TACN, an toàn thực phẩm và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn, lấy 10 mẫu các loại: 09 mẫu phân bón, 01 mẫu thuốc bảo vệ thực vật để kiểm tra, phân tích đánh giá chất lượng.

Kết quả trong quý I các lực lượng thanh tra, kiểm tra của Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ việc với tổng số tiền là 139.250.000 đồng, trong đó: 750.000 đồng do Chi cục Kiểm lâm xử phạt VPHC 01 vụ việc; 123.500.000 đồng do Chi cục Chăn nuôi và thú y xử phạt VPHC 26 vụ việc và 15.000.000 đồng do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xử phạt 01 vụ việc.

*(Giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 86.166.000 đồng)*

Ngoài ra Chi cục Thú y đã thực hiện cấp 17 chứng chỉ hành nghề thú y, 13 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, 07 giấy chứng nhận VSTY đối với các cơ sở kinh doanh, thu gom, giết mổ động vật, bảo quản sản phẩm động vật; 02 cơ sở an toàn dịch bệnh cho 02 cơ sở chăn nuôi gà;

Cụ thể về từng lĩnh vực như sau:

#### **1. Công tác của Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực vật tư nông nghiệp Giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản và an toàn thực phẩm.**

Trong Quý I Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở giao cho Thanh tra Sở làm chủ trì theo Quyết định số 429/QĐ-SNN ngày 27/12/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, về kiểm tra sản xuất kinh doanh Giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, thuốc thú y, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản. năm 2023, Đã kiểm tra 01 cuộc với 09 cơ sở, của hàng kinh doanh, lấy 07 mẫu phân bón, để gửi đi kiểm tra chất lượng. Qua kiểm tra chưa phát hiện thấy cơ sở, cửa hàng sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm quy định của pháp luật.

#### **2. Công tác của Chi cục Kiểm lâm bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.**

Quý I Đội cơ động và phóng cháy chữa cháy rừng của Chi cục đã tăng cường kiểm tra kiểm soát lâm sản trên khu lưu thông đặc biệt tại các tuyến Quốc lộ IA; QL 31; QL 279.... và giám sát chặt chẽ các cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản và gây nuôi động vật rừng trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Luôn phối hợp các ngành chức năng, các đơn vị trực thuộc nắm bắt thông tin, nhằm đấu tranh ngăn

chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Kết quả kiểm tra trong Quý I đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ việc với tổng số tiền là 750.000 đồng, do 01 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản.

### **3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y, kiểm tra điều kiện SXKD thuốc thú y:**

1. Trong Quý I, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang thành lập 02 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; 01 đoàn kiểm tra phòng chống dịch động vật; Kết quả phát hiện và xử phạt VPHC 26 vụ việc với tổng số tiền 123.500.000 đồng, do vi phạm kinh doanh hàng hóa sản phẩm động vật (SPĐV) không rõ nguồn gốc xuất xứ; kho lạnh, giết mổ gia súc không có giấy chứng nhận VSTY và Trang thiết bị, dụng cụ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ động vật. Buộc tiêu hủy 6.526 SPĐV (thịt lợn, xương lợn, mỡ lợn, lòng lợn, đùi gà non). *Giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn 76.476.000 đồng.* Cụ thể:

+ 02 vụ việc do cơ sở giết mổ người trực tiếp tham gia giết mổ động vật không bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ động vật và trang thiết bị, dụng cụ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ động vật. Phạt VPHC 4.500.000 đồng

+ 12 vụ Kinh doanh hàng hóa SPĐV không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm: 5.003kg sản phẩm động vật. Phạt VPHC 64.000.000 đồng.

+ 04 vụ trang thiết bị, dụng cụ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y trong quá trình giết mổ động vật. Phạt VPHC 6.000.000 đồng.

+ 05 vụ giết mổ động vật nhỏ lẻ không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y. Phạt VPHC 19.000.000 đồng.

+ 03 vụ Kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật tươi sống không có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm: 1523kg sản phẩm động vật. Phạt VPHC 30.000.000 đồng.

*Ngoài ra Chi cục Thú y đã thực hiện cấp 17 chứng chỉ hành nghề thú y, 13 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, 07 giấy chứng nhận VSTY đối với các cơ sở kinh doanh, thu gom, giết mổ động vật, bảo quản sản phẩm động vật; 02 cơ sở an toàn dịch bệnh cho 02 cơ sở chăn nuôi gà;*

### **4. Công tác của Chi cục Trồng trọt và BVTV kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh Phân bón, thuốc BVTV và Giống cây trồng.**

Quý I/2024, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện kiểm tra đối với 22 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng trên địa bàn các huyện Lạng Giang, Việt Yên, Lục Nam, thành phố Bắc Giang, lấy 01 mẫu thuốc BVTV, 02 mẫu phân bón gửi đi phân tích chất lượng.

Kết quả trong quý đã phát hiện và xử phạt VPHC 01 vụ việc với tổng số tiền là 15.000.000 đồng do kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng, khối lượng hàng hoá là 600 kg.

(giá trị hàng hoá vi phạm ước tính 9.690.000 đồng)

### **5. Công tác của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản.**

Quý I Chi cục thẩm định và cấp giấy chứng nhận ATTP cho 03 cơ sở là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về sản xuất, kinh doanh nông, thủy sản. Kết quả, 03 cơ sở xếp loại B, đáp ứng điều kiện về ATTP.

- Triển khai hoàn thiện và hỗ trợ đề án lợn, chè tại Việt Yên và Yên Thế.
- Thực hiện các phần việc thuộc nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

### **6. Công tác của Chi cục Thủy sản**

Quý I Chi cục thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành thủy sản, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024. Nhằm đảm bảo phát hiện, xử lý, ngăn chặn các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản đặc biệt trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

Kiểm tra chỉ đạo sản xuất đầu năm các vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, xã Tam Di, Bảo Đài huyện Lục Nam, xã Thượng Lan huyện Việt Yên, trong việc thực hiện các quy định pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực ngành. Qua kiểm tra cho thấy người nuôi thủy sản tại các vùng nuôi thủy sản tập trung, đều nghiêm túc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, việc sử dụng vật tư cho sản xuất như: con giống, thuốc, hóa chất, thức ăn đều rõ nguồn gốc, trong danh mục cho phép và đảm bảo hạn sử dụng. Kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại tới tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực.

## **II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II.**

Để đảm bảo an toàn về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra về vật tư nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Thanh tra sở phối hợp với các Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Chi cục Thú y, Chi cục BVTV và Chi cục Kiểm lâm cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa VTNN, công tác giết mổ, điều kiện vệ sinh thú y tại các điểm giết mổ tập trung, các cơ sở thu gom sản phẩm động vật, vệ sinh môi trường sản xuất, kinh doanh. lấy mẫu phân tích, kiểm tra định lượng, chất lượng hàng hóa và vận chuyển động vật, lâm sản trái phép trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai đợt cao điểm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong, sau Tết và Quý I của Thành viên BCD 389 tỉnh - Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang.

#### **Nơi nhận:**

- BCD 389 tỉnh (Cục QLTT: tgvbcd389bacgiang@gmail.com; dungtt\_sct@bacgiang.gov.vn);
- Giám đốc; PGĐ Lê Bá Thành;
- Lưu VT, TGV BCD 389 Sở;

**THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH**

**PGĐ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
Lê Bà Thành**

